



027

การสร้างวัฒนธรรม

NO GIFT POLICY

อาคาร ๔๐ ปี ราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร



เสริมสร้าง ปุณจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กร



เสริมสร้าง ปุณจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นายวิรัช วันบรรเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ปุณจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร พร้อมกับมอบนโยบายให้ครูและบุคลากรทุกคนในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 50 ปี ราษฎร์รังสรรค์



<https://kkrs.ac.th/>



โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 640 ม.2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการแสดงเจตนาธรรมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะและหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับ ดูแลบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ได้ขับเคลื่อนนโยบาย

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายวิรัช วันบรรเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ครูและบุคลากรทุกคนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในการประชุมคณะครูและบุคลากรประจำเดือนมีนาคม 2567 และได้มีการทบทวนนโยบายให้แก่ครูและบุคลากรทุกคนในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 50 ปีราษฎร์รังสรรค์



วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายวิรัช วันบรรเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มอบหมายนางสาวสุชาดา แยมเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตอบคำถามและรายงานการเปิดเผยข้อมูลในระบบการประเมิน (OIT) โดยเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านระบบ ITAS ให้สาธารณชนได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 50 ปีราษฎร์รังสรรค์

